

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าปัจจัยหลักสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกส่งผลให้อาหารในอนาคตมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะมีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ มากยิ่งขึ้น จากภาพรวมของตลาดอาหารโลกจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากจำนวนประชากรที่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และต้องการปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในภาคการผลิตต้องพัฒนาผลผลิตให้มีจำนวนสูงให้เพียงพอต่อความต้องการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น ถึงประมาณ 2 เท่าภายในปี 2563 สำหรับกลุ่มผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสามารถจำแนกกลุ่มบริโภคได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มบริโภคที่ใส่ใจรักษาสุขภาพ และกลุ่มบริโภคที่เลือกบริโภคสินค้าตามความต้องการ โดยพิจารณาคุณภาพมาตรฐานของสินค้า จึงส่งผลให้รูปแบบของสินค้ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ คุณค่าทางอาหารและบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมกับสินค้าอาหารแต่ละประเภท อีกทั้งยังมีการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และมีแนวโน้มการจัดตั้งศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาอาหารกระจายอยู่ทั่วโลก โดยแต่ละประเทศจะจัดตั้งหน่วยงานเป็นศูนย์กลางต้นแบบการรวบรวมแหล่งของการวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร รวมทั้งดึงบริษัทด้านอาหารรายใหญ่ไปตั้งศูนย์วิจัยในพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงนักวิจัยทั่วโลก ดำเนินการในรูปแบบคลัสเตอร์ และทำตลาดวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคให้ผู้ประกอบการ เพื่อใช้ในการพัฒนาให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เช่น Food Valley ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับหน่วยวิจัย ส่งเสริมให้มีการตั้งธุรกิจใหม่ทั้งในและต่างประเทศ สนับสนุนการตั้งบริษัทและเริ่มดำเนินการขั้นต้น ช่วยเหลือธุรกิจและหน่วยวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการ และจัดหาแหล่งทุน เผยแพร่ผลงานและศักยภาพของพื้นที่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำ“โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป (National Agro Processing Industry Alliance : NAPIA)” โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2557 รวมทั้งได้จัดให้มีการศึกษารูปแบบการเชื่อมโยงความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปที่เป็นระบบ สามารถผลักดันให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปอย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร และสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ให้มีความรู้ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ด้วยการต่อยอดผลการวิจัยสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และบุคลากรในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจาก ข้าว ข้าวโพด ผัก ชา กาแฟ ลำไย กุ้ง กล้วย มะขาม มะพร้าว และเนื้อสัตว์
2. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และบุคลากรในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปอื่นๆ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ส่วนกลาง : ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท
ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 367 8156 , 02 367 8143

โทรสาร : 0 2381 1812